



ที่ กค 0406.6/ว 219

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 ถนน. 10400

29 มิถุนายน 2553

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามที่ระดมการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ได้กำหนดว่า หน่วยงานผู้เบิกจะจ่ายเงินหรือก่อนมีผู้พ้น ได้แก่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง เนื่องจากขณะนี้ มีส่วนราชการหลายแห่งได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กรณี ส่วนราชการได้อบรมหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจัดขึ้น เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าทำความสะดวกเครื่องแบบเต็มยศของข้าราชการ ตำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบของทางราชการ นั้น

กรมบัญชีกลาง โดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2503 แฉงตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. 44/2503 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2503 เรื่อง ความรับผิดชอบในการจัดตั้งงานนอกเหนือหน้าที่ ตามกฎหมาย ให้ถือว่า การสั่งการปฏิบัติในงานราชพิธี งานรัฐพิธี การจัดงานต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี งานที่ทางราชการหรือสถานทูตต่างประเทศจัดขึ้นตามแบบธรรมเนียมประเพณี และงานกุศลสาธารณะ เป็นการปฏิบัติราชการ

2. เนื่องจากการจัดงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวตามข้อ 1 โดยส่วนใหญ่จะจัดขึ้น ความสถานที่ที่ทางราชการกำหนด และบางครั้งผู้ร่วมพิธีดังกล่าวต้องอยู่ร่วมงานต่อเนื่องจนล่วงเลยเวลาราชการหรือ ไปร่วมงานในวันหยุดราชการ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมงานดังกล่าวมิได้เกิดจากการดำเนินงาน ตามภารกิจปกติของส่วนราชการที่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้ แต่เพื่อมิให้ผู้ใดได้รับมอบหมาย ให้เดินทางไปร่วมงานดังกล่าวรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และเป็นขวัญกำลังใจ จึงอนุมัติให้ส่วนราชการ

ที่...

ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2503 เบิกจ่าย  
ค่าใช้จ้างที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
พ.ศ. 2550 โดยอนุโลม และมีให้ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วเบิกค่าตอบแทนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
จากทางราชการอีก ทั้งนี้ การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอัตราดังกล่าวมิได้มีเจตนาให้นำไปขอจัดสรร  
งบประมาณเพิ่มเติม ส่วนราชการต้องบริหารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงภานุ เสงวนนท์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

กลุ่มงานอนุมัติพิเศษ

โทร. 0-2273-9024 ต่อ 4462

โทรสาร 0-2273-9543

ที่ น.ว.44/2603

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3 มีนาคม 2603

เรื่อง ความรับผิดชอบในการจัดตั้งงานนอกเหนือหน้าที่ตามกฎหมาย

เรียน (เรียนกระทรวง ทบวง กรม)

ด้วยกระทรวงกลาโหมรายงานว่า ส่วนราชการกระทรวงกลาโหม คือกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ได้เคยให้ความร่วมมือในการจัดงานพิธีต่างๆ เช่น งานกาชาด งานฉลองรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ด้วยการออกร้านและจัดศูรียางคีโปบรรเลง ซึ่งไม่มีปรากฏในหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบป้องกันราชอาณาจักร และพิธีเหล่านี้กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ก็คงจะได้ให้ความร่วมมือไปเช่นเดียวกัน แต่เมื่อได้สั่งจัดการใดๆ ไปแล้วหากเกิดผลเสียหายขึ้น ผู้สั่งจัดจะต้องรับผิดชอบเอง หากในส่วนราชการนั้นๆ รับผิดชอบไม่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้สั่งจัดงานไม่กล้าที่จะเสี่ยงต่อความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กระทรวงกลาโหมจึงได้หารือไปยังกระทรวงการคลังเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดงานออกร้านในงานกาชาด ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่าเมื่อกระทรวงกลาโหมเห็นสมควรจะร่วมจัดงานใดๆ ซึ่งมีในงานในหน้าที่ตามกฎหมาย ก็ควรจะดำเนินการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายๆ ไป เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ก็พอจะอนุโลมถือเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการได้ ซึ่งกระทรวงกลาโหมเห็นว่ากระทรวงการคลังมิได้พิจารณาในด้านของกระทรวงกลาโหมที่ต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อสาธารณกุศลก็ดีหรืองานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติก็ดี แห่งเล็งในแง่ความรับผิดชอบเรื่องเงินแต่อย่างเดียว งานพิธีการต่างๆ บางงานแม้จะจัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี แต่เมื่อพิจารณาตามคำชี้แจงของกระทรวงการคลังซึ่งบ่งชี้ว่า ถ้าขอร้องให้กระทรวงกลาโหมร่วมด้วย กระทรวงกลาโหมก็ต้องขอรับอนุมัติซ้ำอีกครั้งหนึ่งก่อน เห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระให้แก่คณะรัฐมนตรียิ่งขึ้น และในบางกรณีก็อาจไม่ทันเวลาได้ กระทรวงกลาโหมจึงขอเสนอมาเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการไว้ว่า การที่กระทรวงกลาโหมหรือส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมจะสั่งการปฏิบัติในงานราชพิธี รัฐพิธีและการจัดงานพิธีต่างๆ ความมติดคณะรัฐมนตรีก็ดี ความแบบธรรมเนียมประเพณีก็ดี หรือจัดงานในการกุศลก็ดี ขอให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการ โดยให้ส่วนราชการที่สั่งจัดงานนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ หากผู้สั่งจัดงานไม่ หนึ่ง ในระหว่างที่ยังมิได้รับอนุมัติในหลักการนี้ แต่กระทรวงกลาโหมก็ได้สั่งให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมมือจัดงานบางอย่างไปแล้ว เช่น งานกาชาด ฯลฯ เป็นต้น จึงขออนุมัติให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการ หากมีการเสียหายประการใดเกิดขึ้น ก็ให้ถือว่าทางราชการเป็นผู้รับผิดชอบ มิใช่ผู้สั่ง ด้วย

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งการปฏิบัติในงานราชพิธี รัฐพิธี และการจัดงานพิธีต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ควรอนุมัติเป็นหลักการให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการได้ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอแต่สำหรับงานตามแบบธรรมเนียมประเพณีก็ดี หรือจัดงานในการกุศลก็ดี เป็นการจัดงานที่มีขอบเขตกว้างมาก ควรจะได้มีส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบ หรือควรจะได้ความเห็นชอบ จากส่วนกลางเสียก่อนว่าจะสมควรประการใดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรนำเสนอขออนุมัติ คณะรัฐมนตรีเป็นรายๆไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำหรับการจัดงานกาชาดซึ่งกระทรวง กลาโหมได้สั่งให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมมือจัดงานบางอย่างไปแล้ว ก็ถือว่ากระทรวงกลาโหมเสนอมาเพื่อ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งเห็นควรอนุมัติได้ตามที่เสนอ

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2503 ลงมติให้ถือว่าการสั่งการปฏิบัติใน งานราชพิธี งานรัฐพิธี การจัดงานต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี งานที่ทางราชการหรือสถานทูตต่างประเทศ จัดขึ้นตามแบบธรรมเนียมประเพณี และงานกุศลสาธารณะ เป็นการปฏิบัติราชการ

จึงขอยืนยันมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงชื่อ) มนูญ บริสุทธิ์

(นามมนูญ บริสุทธิ์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี